



รายงานการประชุมวุฒิสภา

ครั้งที่ ๗

(สมัยสามัญ)

วันอังคารที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ฉบับสำนักงานพิมพ์

ครั้งที่ ๑ ถึง ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญ) พ.ศ. ๒๕๕๑

ครั้งที่ ๑/๒๔๕๑ (สามัญ) ชุดที่ ๑

๑. รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภาครั้งที่ ๒-๓/๒๔๕๓
(วิสามัญ.)

๑๕

๒. กระตุถาม

(๑) เรื่องก่อกองไม่สงบในภาคใต้ของพระยา

ฉมนิศว์บุรินทร์ ตามกระทรวงมหาดไทย

๑๕-๑๗

(๒) เรื่องวินัยทหารของนายจรินทร์ กฤษณภักดิ์

ตามกระทรวงกลาโหม .

๑๗-๑๙

รายงานการประชุมวุฒิสภา

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ (สามัญ)

วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๕ นาฬิกา

ประธานวุฒิสภา : คณะผู้มาชิกมาประชุม ๗๖ คน เป็นองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดประชุม เรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ ไม่มี ๒.รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๖, ๗/๒๕๕๑ (วิสามัญ) ผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมบ้างหรือไม่

ไม่มีผู้มาชิกออกความเห็น

ประธานวุฒิสภา : ถ้าไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ข้าพเจ้าถือว่าที่ประชุมอนุมัติ ๓. กระทู้ถามเรื่องเหตุการณ์ทางจังหวัดนครราชสีมา ของพระยาสมันตรัฐบุรินทร์

พระยาสมันตรัฐบุรินทร์ : ข้าพเจ้าได้ตั้งกระทู้ถามไว้เป็นกระทู้ด่วน แต่เป็นการสายไปแล้ว แต่ข้าพเจ้าจะขอถามแต่เล็กน้อยเพื่อความเข้าใจกัน ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ด่วนถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดังต่อไปนี้ คือได้ทราบทางจังหวัดนครราชสีมาได้มีการไม่สงบปรากฏขึ้นในหมู่บ้านหรือตำบลหนึ่ง จึงขอเรียนถามว่ารัฐบาลได้ทราบเรื่องหรือไม่ และได้ดำเนินการระงับเหตุการณ์จัดการเพื่อความสงบเรียบร้อยประการใดบ้าง

นายเลียง ไชยกาล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย : กระทรวงมหาดไทยขอตอบว่าการก่อการไม่สงบในภาคใต้ นั้น ทางทางได้ทราบแล้ว และได้ดำเนินการปราบปรามตามอำนาจหน้าที่ ผู้ที่ตั้งคนเป็น

หัวหน้าและผู้ ทำการไม่สงบได้แตกกระจัดกระจายไป ขณะนี้ยังไม่เห็นเหตุการณ์ร้ายแรงประการใดอีก และทางราชการยังได้จัดตั้งคณะกรรมการรักษาความสงบในท้องที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ มีหน้าที่ระงับเหตุการณ์ไม่สงบในกรณีตลอดจนปรับปรุงการปกครอง ๔ จังหวัดภาคใต้ ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการอยู่แล้ว

พระยวสมันตรัฐบุรินทร์ : ข้าพเจ้าขอซักถามรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยว่า ท่านได้ทราบวัตถุประสงค์แห่งความปรารถนาอันแท้จริงของราษฎรเหล่านั้นหรือไม่ ต้องการอะไร และทางการได้พิจารณาผ่อนผันให้เหมาะสมเพื่อความสงบอย่าให้เป็นเช่นนั้นคือไปประการใดบ้างหรือไม่

นายเลียง ไชยกาล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย : ในการรักษาความสงบนี้ ทางราชการกระทรวงมหาดไทยได้ปฏิบัติตามความหมายที่ท่านตั้งกระทู้แล้ว คือในปัญหาทางศาสนา นั้น รัฐบาลนั้นก็เคารพและรับรู้อยู่ในทางเป็นอยู่ของศาสนาและทางประเพณี ส่วนการติดต่อองค์ความเข้าใจอันดีนั้นทางรัฐบาลขณะนี้ก็ได้ดำเนินการอยู่แล้ว และจะดำเนินการต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

พระยาสมันตรัฐบุรินทร์ : ข้าพเจ้าขอซักถามท่านรัฐมนตรีมหาดไทยคือไปอีกเล็กน้อยว่า ท่านรัฐมนตรีได้ทราบหรือไม่ว่า เจตนาของราษฎรเหล่านั้นได้มีบางแห่งได้อพยพหนีภัยไปสู่ในที่ต่าง ๆ ทั้งบ้านเรือนให้ว่างไว้ เจตนาเข้าฤดูฝนเป็นฤดูทำไร่ไถนา ท่านรัฐมนตรีได้คิดที่จะให้ราษฎรเหล่านั้นกลับมาซึ่งตามเดิมประการใดหรือไม่

นายเลียง ไชยกาล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย : ข้าอาอนั้นทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้ทราบแล้ว มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันอยู่บ้าง ความจริงไม่มีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นเช่นที่ได้ปรากฏมานั้น ได้มีการอพยพกันบ้างสำหรับผู้ที่หาความปลอดภัย แต่ว่าเหตุการณ์เหล่านั้นทางรัฐบาลได้พยายามที่จะรักษาความสงบและความเข้าใจอันดีต่อกัน ซึ่งหวังว่า

ในระยะเวลาไม่ช้านี้ เหตุการณ์ที่ท่านวิตกนั้นก็จะคงจะตายต่อไป ดังที่ทราบ
เรียนมาแล้วว่า รัฐบาลนี้กำลังพิจารณาหาทางเข้าใจอันดีต่อไป

พระยาสมันตรัฐบุรินทร์ : ข้าพเจ้าขอซักถามต่อไปอีกข้อหนึ่งว่า
เวลานี้หนังสือพิมพ์ทั้งในและนอกประเทศได้กล่าวขวัญถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ
ในจังหวัดที่เหตุนั้นเกินความจริงไปมาก เป็นเหตุให้ราษฎรเข้าใจผิดโดยฉะเพาะ
& จังหวัด รัฐบาลจะได้จัดใหม่เจ้าหน้าที่เพื่อคอยแก้ไขความเข้าใจ
อันดีต่อกันให้เป็นผลแก่ราษฎรใน & จังหวัดนั้นบางหรือไม่

นายเลียง ไชยกาล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย :
ปัญหาวิธีโฆษณาการโดยใช้หนังสือพิมพ์ก็เป็นทางใช้กันอยู่บ้าง อาจเข้าใจ
คลาดเคลื่อนกันอยู่บ้าง เนื่องจากผู้เสนอข่าวหนังสือพิมพ์ ไม่มีความบริสุทธิ์
ใจ แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลก็กำลังคิดอยู่ที่จะหาหนทางขจัดความเข้าใจคลาด
เคลื่อนนั้นให้หายไป และเวลานักได้กล่าวถึงตกลงกันแล้ว

ประธานวุฒิสภา : กระทั่ง ๒ เรื่องฉันทหารของนายจรินทร์
กฤษฎิกัต

นายจรินทร์ กฤษฎิกัต : กระทั่งข้าพเจ้าได้ยื่นไว้ก่อนมีการปล้น
ทองจกของ เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าการถามของข้าพเจ้าอันนี้จะมี
การรุนแรงบ้าง แต่ว่าจะพูดกันอย่างสุภาพก่อน

ประธานวุฒิสภา : ขอให้ท่านตั้งกระตุ้ถามก็แล้วกัน ไม่ต้องมีอรรถ
บทหรอก

นายจรินทร์ กฤษฎิกัต : กระตุ้ถามของข้าพเจ้าก็ว่าได้ ได้มีข่าว
หนาหูหนาตาขึ้นในเรื่องทหารทำการ รุมกันฆ่าคน และฉกชิงทรัพย์ ซึ่ง
เป็นการกระทำของทหารแล้วเวลาที่ตำรวจจับไปได้ส่วน มีผู้บังคับตั้งตัวได้
หมวกเหล็กอะไรไปรับ

ประธานวุฒิสภา : ไม่ใช่ ท่านต้องเอาตามที่ท่านได้เขียนขึ้นไว้

นายจรินทร์ กฤษฎิกัต : ปรากฏว่ามีข่าวหนาหูหนาตาขึ้นใน

เรื่องทหารทำการ รุมกันฆ่าคน และฉกชิงทรัพย์ ครั้นเมื่อถูกตำรวจจับ
ไปทำการสอบสวนยังสถานที่ ก็มีผู้บังคับบัญชาทหารมับนครเป็นเชิงไป
อ้างว่าขอรับตัวผู้ต้องหาไปโดยยังมีได้ถูกไต่สวน อยากทราบ ว่า ท่านรัฐมนตรี
จะจัดการให้เรียบร้อย สัมความตั้งใจของท่านในเรื่อง จะคดีวินัยทหารให้
ได้เพียงไร เมื่อไร

พล.ท. หลวงชาติเน็กรบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม :
ข้าพเจ้าขอตอบว่าใน เรื่อง วินัยของทหารนั้น เป็นความจริงที่ได้เด็ม ไตรมลง
นับแต่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒, ทางกระทรวงกลาโหมและผู้บังคับ
บัญชาทหารทั้ง ๓ กองทัพได้พยายามที่จะหาวิธีแก้ไขเพื่อให้ทหารกลับมามี
วินัยตามลำดับ กระทรวงกลาโหมถือว่าทหารจะคงอยู่ได้ก็ด้วยวินัย ทหารจะ
มีเกียรติดีเป็นทหารของชาติก็อยู่ที่วินัย การแก้ไขเหล่านี้ ยกตัวอย่างเช่น

๑. ได้จัดการ กวดขัน ให้ผู้บังคับบัญชาทหารทุก ชั้นตรวจตราดู
ความทุกข์สุขของทหาร โดยใกล้ชิดอยู่เสมอ
๒. ได้กวดขันให้ทหาร ปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ หน้าที่และ
เวลาโดยจริงจัง
๓. กวดขันให้ผู้บังคับบัญชา กวดขัน อยู่ในระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด
เพื่อให้เป็นแม่พิมพ์แก่ผู้อยู่ในบังคับบัญชา
๔. กวดขันและตรวจตราในเรื่องการอยู่ และการปลดปล่อยทหารออก
นอกโรงให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับโดยแน่นอน
๕. อบรมทหารในเรื่องศีลธรรม กิริยา มารยาท โดยให้ผู้บังคับ
บัญชาทหารทุกชั้นเป็นผู้อบรม และยังได้จัดให้ขุนศาลาจารย์และพระธรรม-
ศักดิ์ต่าง ๆ อบรมทหารและครอบครัวทหารเป็นประจำทุกเดือน
๖. ได้จัดการทุกวิถีทางที่จะให้ทหารได้รับความสุข ในเรื่อง
การกิน การอยู่ การเจ็บไข้ และการบรรเทา

๗. เมื่อได้มีการทำผิดวินัยขึ้นก็โตมการให้ผู้บังคับบัญชาทำการสอบสวนผู้กระทำผิดโดยกวดขัน

๘. ผู้ที่ขาดหน้าราชการก็ได้พยายามคิดตามแต่ติดข้อข้อร้องไห้ฝ่ายปกครองทำการจับกุมตัวตั้งตามกฎหมาย เหล่านี้เป็นต้น

นอกจากนี้ เมื่อปรากฏว่าทั้ง ๆ ที่โตมการดขันธ์อยู่ เช่นนกยงมทหารประพฤตผิดวินัยอยู่เนืองๆ ข้าพเจ้าในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงได้ออกคำสั่งของกระทรวงเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาดขันวินัยทหารยิ่งขึ้นโดยละเอียดอย่างยิ่ง เรื่องการปกครองของผู้บังคับบัญชาและเรื่องการปล่อยทหารให้ไปเที่ยวนอกโรงอีกด้วย ตามกระทรวงตามกำหนดว่าทหารจะมอญดขันเพียงใดและเมื่อไรนั้น ข้าพเจ้าไม่เชื่อว่ามอญดขันได้ว่าจะดขันเพียงใดจะเป็นเวดอีกเท่าใด เพราะว่าการเชื่อมโทรมทางวินัยของทหารนั้นมอญดขันอยู่กับเหตุการณ์ภายในของทหารเท่านั้น ยิ่งเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ภายนอกอีกด้วย ดังตัวอย่างที่ข้าพเจ้าจะยกมาให้ท่านทราบว่ามีอะไรบ้างเกี่ยวของกับทหาร

การครองชีพที่เป็นอยู่ในขณะซึ่งอยู่ในระดับสูงใคร ๆ ก็ทราบ รายได้ไม่พอแก่รายจ่าย ถึงเป็นทหารบกกระเทือนแก่การครองชีพทั้งนายและพล ยิ่งพลเมืองด้วยแล้ว..... สำหรับทหารที่อยู่ในโรงทหารรายได้ก็ไม่เพียงพอ ครอบครัวที่บ้านก็เดือดร้อน เพราะว่ารายได้ไม่พอกับรายจ่ายทหารก็พยายามคนร่นที่จะหารายได้มาให้ครอบครัว สกติกการหน้าราชการทหารเวลานี้สูงกว่าแต่ก่อนอย่างมากมาย ของหลวงที่จ่ายให้ประจำตัวในตอนเช้าพอเย็นหายไปแล้ว นายทหารก็เดือดร้อนในเรื่องการครองชีพเหมือนกัน ทั้งนี้เป็นต้นเหตุให้การเอาใจใส่ดูแลของผู้ปกครองบังคับบัญชาลดหย่อนลงไป

ปัญหาข้อต่อไปคือการเงิน ที่จะใช้จ่ายบำรุงทหารในปัจจุบันั้น กระทรวงกลาโหมได้รับอภัยพรทางตัวได้เท่านั้น ไม่สามารถที่จะจัดการอย่างใดที่จะบำรุงให้ทหารเสมอกับที่เป็นทหารของชาติได้เลย ในประการต่อไปพลเมือง

ที่เข้ามาเป็นทหารจำนวนมากเป็นบุคคลตามชนบทขาดการศึกษา ซึ่งเป็นภาระยากแก่การต้อนรับการอบรมและการปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลจำนวนมากก็ยอมไม่บุคคลที่มันด้อยไม่ต้อนรับเข้ามา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ภายนอกเป็นอยู่อย่างไรก็ตามกระเทือน มาถึงเหตุการณ์ภายในโรงทหารด้วย

แต่อย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมต้องกดดันในเรื่องวินัยของทหารหนักอวลทางเพื่อให้ทหารเป็นทหารของชาติโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะแก้ไขได้ นอกจากที่กระทรวงกลาโหมจะได้สั่งการไปแล้วอย่างใด ขอรับรองให้ผู้บริหารทหารทั้งสามกองทัพยึดหลักในการแก้วินัยของทหารให้ดีขึ้นเท่าเทียมกับวินัยเมื่อก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ เป็นลำดับแรก ที่เราเริ่มปฏิบัติยังกว่านั้นทางกระทรวงกลาโหมยังได้ติดต่อตรงไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอรับรองว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจับทหารผู้กระทำความผิดได้และมีทหารมาทำการขู่เข็ญเพื่อเอาตัวผู้กระทำความผิดดังที่ถูกลักให้รับแจ้งกระทรวงกลาโหมโดยด่วนที่สุดเพื่อร่วมมือได้ดังอดีตด้วยกัน

นายจรินทร์ กฤษณภักดี : คำตอบของท่านรัฐมนตรีเหมือนกับที่เคยพูดแต่ก่อน ข้าพเจ้ารู้สึกว่าการรัฐมนตรีบริหารงานไม่ได้สมตามความตั้งใจของท่าน เหตุการณ์ที่ปรากฏนั้นมันเป็นการต่อสู้กับนโยบายของท่าน

ประธานวุฒิสภา : ขอให้ท่านซัก ท่านซักได้ ๓ ครั้ง ขอให้ซัก

นายจรินทร์ กฤษณภักดี : ก็อยากจะทราบว่าถ้าเผื่อท่านแบ่งรับแบ่งสู้แบบนี้ ต่อไปท่านจะทำอย่างไร ท่านจะพิจารณาตัวของท่านเองอย่างไร

ประธานวุฒิสภา : นอกเรื่องนี้ท่าน ที่ท่านถามนั้นนอกเรื่องท่านซักอยู่ในเรื่องซี ขอให้ซักในเรื่องได้

นายจรินทร์ กฤษณภักดี : ถ้าหากว่าเป็นรูปอย่างว่าทหารไม่พอจะรับประทานอะไรเหล่านั้นท่านจะคิดแก้ไขอย่างไรต่อไป ข้าพเจ้าอยากทราบ

พล.ท. หลวงชาตินักรบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม :
 ในเรื่องวินัยทหารนี้ ปัญหาเราจะแก้ไขเวลานี้กระทรวงกลาโหมได้พยายาม
 ที่จะจัดการแก้ไข โดยละเอียดอย่างยิ่งปัญหาเรื่องความผิดของทหารให้ได้
 มีกันพอ มีที่หลบที่นอนสบาย เวลาเจ็บไข้ก็ได้รับการรักษาพยาบาลดีพอ
 เวลานี้กระทรวงกลาโหมโดยละเอียดอย่างยิ่งทั้ง ๓ กองทัพได้พยายามเร่งรัด
 เป็นกรณีใหญ่ในเรื่องนี้ จะจัดการหาวิธีทางให้ทหารได้รับความสุข โดย
 ละเอียดอย่างยิ่งให้ดีกว่าอยู่ที่บ้านของเขา ไม่ใช่เสียดอกว่าอยู่ที่บ้าน เพราะ
 คนเราเป็นทหารแล้วเสียดอกว่าที่บ้านใครจะอยู่ได้ เวลานี้กระทรวงกลาโหม
 พยายามหาวิธีทาง เวลานี้กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ได้
 พยายามจะจัดการบำรุงความสุขขั้นเท่าที่การเงินและฐานะที่เป็นอยู่พอ สามารถ
 จะแก้ไขเหตุการณ์ได้

นายจรินทร์ กฤษณภักดี เหตุการณ์ที่เกิดการปล้นทองนี้เป็นทหาร
 จริงหรือไม่ ถ้าเป็นทหารจริงเป็นการหย่อนวินัยหรืออย่างไร

จอมพลแปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี : เกี่ยวด้วย
 เรื่องวินัยของทหาร ความจริงท่านสมาชิกคงถามคล้าย ๆ ว่าจะให้รัฐมนตรี
 ตรีกลาโหมพิจารณาดี เมื่อเข้ากระผมได้รับหนังสือใบลาออกของรัฐมนตรี
 กลาโหมทั้ง ๓ ท่าน ขอลาออก เพราะความเรื่องจนจะลาออก แต่ทางกระผม
 จะพิจารณาคือไป ในเรื่องเกี่ยวแก่การปล้นทองตามที่ตำรวจรายงานให้ทราบ
 เมื่อวานนี้ ปรากฏว่าผู้ที่ปล้นทหารเป็นลูกมือไปในการปล้นทอง คือว่านาย
 ตำรวจซึ่งเป็นกองหนุนออกจากราชการไปจ้างชาวจีนมาตัว มาแต่งเป็น
 ทหารไปในรถ เป็นที่ปรากฏว่ามีนายสิบและนายทหารรวมอยู่ด้วย ๒ หรือ
 ๓ คน ก็ปรากฏว่าอยู่ในฐานเพียงสงสัย กำลังที่จะสอบสวนต่อไป

นายจรินทร์ กฤษณภักดี : คือว่าถ้าหากว่าการครองชีพของทหาร
 อยู่ในฐานะลำบากอย่างนั้น จะลดทหารลงบ้างหรือไม่ เวลาเกิดศึกเรียกเต็ม
 อัตราก็...

ประธานรัฐสภา : เรื่องตทหรมันนอกเรื่อง ท่านถามเรื่องฉันทน์
ของทหาร การตทหรมันนอกประเด็นหนึ่งต่างหาก ตั้งนั้นท่านจะถามก็
ให้ถามได้ออกหนึ่ง

นายจรินทร์ กฤษณภักดิ์ : เท่าที่ข้าพเจ้าเรียนถามไม่ได้จุดจุกจุก
แต่เห็นว่าภาวะของทหารเท่าที่เป็นมาเห็นสมควรลงเป็นลำดับ แต่คงจะไม่
พอรับประทาน ผมเองไม่ตั้งใจจะคัดค้านจนทหาร ถ้าหากมีความจำเป็น
อยากจะทราบว่ามีมาตรการแก้ไขอย่างไรต่อไป

จอมพลแปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี : ความจริงนั้น
เรื่องความเสื่อมโทรมของกองทัพนั้น ทางรัฐมนตรีกลาโหมก็ได้ชี้แจงแล้ว
คือว่าเมื่อหลังสงครามทหารทำการรบมา ผมเรียนว่าเห็นว่าจะเป็นอย่างนี้
เกือบทุกประเทศ และก็คงต้องคืนเมือหลังสงคราม ก็จะพยายามฟื้นฟูให้ทหาร
อยู่ในระเบียบวินัยยังจนเป็นลำดับ ทั้งนี้สำหรับทหารของเราผมอยากจะชี้แจง
อีกหน่อย เมื่อเวลาทำสงครามกลับมาจากทางเหนือ นั้น รัฐบาลในสมัยนั้น
ได้ปล่อยให้ทหารได้เดินมาจากเชียงตุงลงมากรุงเทพฯ ก็ไม่อยากจะกล่าว
ถึงในสมัยนั้น เมือทหารได้เดินมาไม่มีพาหนะ และนอกจากนั้นก็ไม่มีเบียง
กัน ก็มาแย่งกันตั้งแต่เชียงตุงจนถึงกรุงเทพฯ ถ้าไม่ทำเช่นนั้นก็ต้องอดตาย
คือมานั้นการจ้ดกองทัพของเราได้พยายามที่จะยุบทหารลงไป ตอนกำลังลง
ไปซึ่งเป็นความจำเป็น เพราะว่าหลังสงครามแล้วต้องทำเช่นนั้น ก็ต้องปลด
นายทหารและทหารในกองทัพลงไปบ้าง ซึ่งในเวลานั้นเราก็ได้พยายามแก้ไข
ยิ่งขึ้น นอกจากนั้นเมือเวลาที่แล้วมาอยากจะทราบเรียนให้กว้างขวางสัก
หน่อยว่าที่แล้วมานั้น ความจริงมีเรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริต
กันทั่วไป ซึ่งท่านทั้งหลายย่อมจะทราบอยู่แล้วว่าได้เห็นข่าวต่างๆ ได้มีการ
ถกถอมกันบ้าง ก็ชอบกันเต็มซึ่งปรากฏแก่บัตถคอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น
ประเทศเราจึงอยู่ในฐานะคอร์รัปชัน เมือชาติทั้งชาติอยู่ในฐานะคอร์รัปชันและ
ทหารของเราทั้งหมดประมาณ ๒ หมื่นเศษ ก็ย่อมหมุนเวียนไปตามธรรมดา

จะให้ทหารด้อยคนเดียวกับนักชกประทวนไทยว่าจะเป็นการยากสักหน่อย แต่
 ต่อไปในการสู้รบสามารถจะแก้ในเรื่อง ค่าครองชีพ ให้ดีเรื่อยเรื่อย จนเป็นลำดับ
 กองทัพของเราจะยอมจะดั้นเป็นลำดับ ซึ่งในเรื่องนักปราชญ์เป็นตำราของ
 ทหารอยู่ทั่วไปแล้วว่า ขวัญของกองทัพคือขวัญของประชาชนนั่นเอง
 เพราะฉะนั้นเวลาทำสงครามจะเห็นได้ว่า ฝ่ายตรงกันข้ามพยายามจะยุแหย่
 ให้หลังกองทัพเกิดปฏิวัติขึ้น เช่นสงครามโลกครั้งที่ ๑ เป็นต้น แต่ในที่สุด
 กองทัพข้างหน้าก็วิ่งไปด้อยด้อยยอมแพ้ และกรณีเช่นนั้นมันก็ต่อเนื่องกัน
 ฉะนั้นเพราะกรณีที่ทำตามคำมัทหารไปก็เขาทนทน ปัดเขาทนเป็นต้น ตามทาง
 ด้อยด้อยก็ไม่อยากจะแก้ตัวในทันที แต่เท่าที่ด้อยด้อยผู้บังคับบัญชาทหารก็จัด
 ว่า ผู้ที่ไปทำการเช่นนั้นก็คือประชาชนนั่นเอง แล้วเสียเวลาไปอย่างนี้ และ
 เขาเครื่องหมายทหารก็ด้อย ซึ่งความจริงก็เป็นทหารที่หนักของประจำการ
 ไปแล้ว และมากกระทำการเช่นนี้ ตามทางรายงานนั้นเขาว่าอย่างนี้ ว่าทหาร
 นนมนไม่มากนักเลย.

ประธานวุฒิสภา : หมตรระเบียบวาระขอเลิกประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา

กรรมวิธีการตรวจรายงานการประชุมวุฒิสภา

พระยาเมธาธิบดี	ประเสริฐ บัณฑิตกุล	ผู้ตรวจรายงาน
น.อ. ม.จ. พรปรีชา กมธาคัน ร.น.	ประสิทธิ์ ศรีสุชาติ	"
พระยาสมันตรัฐบุรินทร์	สุพันธ์ ศิครกถัก	"
พระยาประชาศรัยสวเดช	อารยันต์ ตุ่มบุญ	"
พระยาพิไชยสงคราม	ศิริ มนต์ไตรเวศ	"
พระยาอรรถกรมมนุคต์	พิพัฒน์ เขะโรหิต	"
พระนิคณัยประสาน	สุตม พทยสังวาลย์	"

เจริญ บัณฑิตโร

เลขาธิการวุฒิสภา

ศรีธรรมมาธิเบศ

ประธานวุฒิสภา

พิมพ์ที่กองการพิมพ์
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โทร. ๒๔๔๑๕๕๕